



ที่ ชร ๐๐๒๓.๒๔/ว ๑๙๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
อำเภอเวียงป่าเป้า

ถนนเชียงราย - เชียงใหม่ ชร ๕๗๑๗๐

๒๗

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ช่อง youtube “LS.CHANNEL” เพื่อเผยแพร่คลิปวิดีโอ หรือข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ในด้านการศึกษาท้องถิ่น

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ที่ ชร ๐๐๒๓.๓/๔๙๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอได้รับแจ้งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ช่อง youtube “LS.CHANNEL” เพื่อเผยแพร่คลิปวิดีโอ หรือข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ในด้านการศึกษาท้องถิ่น แก่บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคคลทั่วไปให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น จึงขอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด ประชาชนทั่วไปทราบและตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการจัดทำนวัตกรรม ทั้งนี้หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคลิปวิดีโอที่จะให้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง youtube สามารถประสานกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นดำเนินการได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพิริยาพร ภูสมปองสวัสดิ์)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่
ท้องถิ่นอำเภอเวียงป่าเป้า

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร./โทรสาร ๐-๕๓๖๔-๘๑๙๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๓๑-๕๐๑๖๕ ต่อ ๑๙
ที่ ขร ๐๐๒๓.๓/๔๙๔ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA 4.0) ช่อง youtube
“LS.CHANNEL” เพื่อเผยแพร่คลิปวิดีโอ หรือข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ในด้านการศึกษาท้องถิ่น

เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐
(PMQA 4.0) ช่อง youtube “LS.CHANNEL” เพื่อเผยแพร่คลิปวิดีโอ หรือข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ
ในด้านการศึกษาท้องถิ่น แก่บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปให้ได้รับความรู้
เพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ท้องถิ่นอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน บุคลากร
และสถานศึกษาในสังกัด ประชาชนทั่วไปทราบ และตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการจัดทำ
นวัตกรรม ทั้งนี้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคลิปวิดีโอที่จะให้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง youtube
สามารถประสานกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นดำเนินการได้ รายละเอียดปรากฏ
ตามสำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว ๔๑๙ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖
ที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสุกรรณ์ คำภู)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
รักษาการแทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย

play 3



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
เลขที่ 2166
วันที่ 8 มี.ค. 2566
เวลา

ที่ มท ๐๘๑๖.๑/ว ๕๑๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA 4.0) ช่อง youtube "LS.CHANNEL" เพื่อเผยแพร่คลิปวิดีโอ หรือข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ในด้านการศึกษาท้องถิ่น แก่บุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด บุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำช่อง youtube ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด บุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไปทราบ และตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของการจัดทำนวัตกรรมตาม QR-Code ห้ายหน้าสื่อนี้ ทั้งนี้ หากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคลิปวิดีโอที่จะให้ประชาสัมพันธ์ผ่านช่อง youtube สามารถประสานกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นดำเนินการได้



หรือทาง <https://n9.cl/jos4n>



กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๐๒ - ๕๓๐๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวปราวีณา เทพวงศ์ โทร. ๐๘ ๖๕๕๒ ๒๗๘๘